

News Release

Ngân hàng UOB Việt Nam cấp khoản tín dụng xanh cho các doanh nghiệp phát triển dự án năng lượng mặt trời

Việt Nam, ngày 15/1/2021 – Ngân hàng UOB Việt Nam đã cung cấp hai khoản tín dụng xanh đầu tiên trong Chương trình Tài chính Bền Vững Thành phố Thông Minh (Smart City Sustainable Finance Framework) cho hai doanh nghiệp tại Việt Nam, là công ty cổ phần kết cấu thép ATAD và Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ (PVI). Cả hai công ty này sẽ sử dụng khoản vay xanh để xây dựng và vận hành hệ thống quang điện mặt trời trên mái các nhà máy của mình, mỗi hệ thống có công suất cao nhất là 8.000 kilowatt.

Các khoản tín dụng xanh của UOB sẽ giúp các công ty chuyển đổi từ việc sử dụng nguồn điện truyền thống sang nguồn năng lượng tái sinh, cho phép họ tiết kiệm chi phí sử dụng điện trong dài hạn. Các công ty được cấp tín dụng xanh cũng góp phần vào nỗ lực bảo vệ môi trường của chính phủ Việt Nam, theo đó 21% lượng điện tiêu thụ toàn quốc sẽ là năng lượng bền vững trước năm 2030.

Hệ thống năng lượng quang điện mặt trời trên mái nhà máy của hai công ty ATAD và Phan Vũ sẽ tạo ra tổng cộng 18.600 megawatt-giờ điện mỗi năm. Con số này tương đương với việc giảm 8.420 tấn carbon dioxide, hoặc khí thải của 1.800 chiếc xe hơi mỗi năm, hoặc tương đương việc trồng 140.000 cây xanh trong 10 năm¹. Ngoài việc cung cấp năng lượng cho nhà máy của chính mình, công ty ATAD và Phan Vũ cũng có thể bán lại lượng điện còn dư cho Điện lực Việt Nam (EVN) và dùng số tiền đó thay cho việc trả tiền điện.

Ông Harry Loh, tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, nói: “Việc chuyển đổi từ năng lượng không tái sinh sang năng lượng tái sinh đòi hỏi nỗ lực hợp tác từ tất cả các bên trong xã hội. UOB là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc cấp khoản tín dụng xanh tại Việt Nam khi chúng tôi hỗ trợ việc chuyển đổi sang năng lượng bền vững. Sau các khoản tín dụng cấp cho các công ty ATAD và PVI, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp tài chính xanh và bền vững để giúp cho nhiều doanh nghiệp có thể phát triển đồng thời bảo vệ môi trường khi tất cả chúng ta cùng hướng tới một tương lai bền vững hơn.”

Các công ty ATAD và PVI là khách hàng lâu năm của Ngân hàng UOB Việt Nam. Họ tiếp cận khoản vay xanh của UOB vì danh tiếng của ngân hàng trong việc cấp tín dụng cho các dự án năng lượng mặt trời

¹ Tính theo Tổ chức Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA)

News Release

trong khu vực thông qua chương trình U-Solar². Hơn nữa, theo Chương trình Tín dụng Bền vững Thành phố Thông Minh, các công ty này đủ điều kiện cho khoản vay xanh mà không cần phải thực hiện các thủ tục khác tốn thời gian và nguồn lực hơn.

Ông Phan Khắc Long, nhà sáng lập, chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ cho biết: “Công ty PVI đã sử dụng dịch vụ của Ngân hàng UOB Việt Nam hơn 10 năm. Trong thời gian đó, ngân hàng đã hỗ trợ công ty trong các nhu cầu về tài chính thương mại, quản lý tiền, cấp vốn và gần đây nhất là khoản tín dụng xanh cho dự án năng lượng mặt trời của chúng tôi. Khoản vay này sẽ giúp chúng tôi thực hiện nguyện vọng của mình là trở thành một doanh nghiệp xanh hơn.”

Ông Huỳnh Ngọc Đông, nhà sáng lập, chủ tịch công ty công ty cổ phần kết cấu thép ATAD, chia sẻ: “UOB là một ngân hàng hàng đầu trong việc cấp tín dụng xanh trong khu vực, và là một trong số ít các ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng xanh tại Việt Nam. Vì vậy, ATAD hoàn toàn tin tưởng khi chọn Ngân hàng UOB cho việc đầu tư dự án quan trọng của chúng tôi.”

Kể từ năm 2011, nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam tăng đều 10 – 12 % mỗi năm do nền kinh tế phát triển. Chính phủ cũng khuyến khích các công ty tư nhân tham gia vào việc phát triển nguồn năng lượng xanh thông qua các chính sách khuyến khích, bao gồm ưu đãi thuế cho các dự án sử dụng và sản xuất năng lượng mặt trời.

- Hết-

Về Ngân hàng UOB Việt Nam

Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động như một ngân hàng độc lập ngày 6/8/2018, và là một ngân hàng con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại châu Á với mạng lưới hơn 500 văn phòng ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ.

UOB thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1993 và là ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại TP. HCM năm 1995. Ngày nay, UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt

² Chương trình U-Solar là hệ sinh thái năng lượng mặt trời đầu tiên ở châu Á, để hỗ trợ việc phát triển và sử dụng năng lượng bền vững ở các nước ASEAN. Để khuyến khích việc sử dụng năng lượng bền vững của người sử dụng, bao gồm doanh nghiệp và cá nhân, U-Solar là điểm tập trung các dịch vụ được cung cấp bởi các đối tác của Ngân hàng UOB trong khu vực. Xem thêm: <https://www.uobgroup.com/u-solar/index.page> for more information.

News Release

Nam và nước ngoài thông qua mạng lưới kết nối khu vực của UOB. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

Với kinh nghiệm hơn tám thập kỷ, các thể hệ nhân viên của UOB luôn giữ vững tinh thần doanh nghiệp, tập trung vào việc tạo dựng giá trị lâu bền cũng như cam kết vững chắc với việc tuân thủ những điều đúng đắn dành cho khách hàng và đồng nghiệp.

Chúng tôi tin tưởng vào sứ mệnh của một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính có trách nhiệm, và cam kết tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của các bên liên quan cũng như cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Cũng như chúng tôi cam kết giúp đỡ khách hàng quản lý tài chính hiệu quả và phát triển doanh nghiệp của mình, UOB kiên định trong việc hỗ trợ phát triển xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực như nghệ thuật, trẻ em và giáo dục.

Về tập đoàn ATAD

ATAD chuyên cung cấp giải pháp hoàn thiện bao gồm tư vấn, thiết kế, lắp đặt và xây dựng nhà thép tiền chế và kết cấu thép chất lượng cao. Kể từ khi thành lập năm 2004, ATAD đã thực hiện hơn 3.000 tòa nhà thép tại 35 quốc gia trên thế giới. Công ty tập trung vào việc đầu tư các dự án năng lượng mặt trời với tổng công suất lắp đặt 7.920 kWp cho các nhà máy của ATAD tại Long An và Đồng Nai.

Công ty đầu tư Phan Vũ

Thành lập năm 1997, công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ (PVI) đã trở thành công ty có 62,45% vốn của Công ty Japan File, một công ty sản xuất cọc nhồi hàng đầu của Nhật. Kể từ năm 2015, Công ty cổ phần Asia Pile Holdings được thành lập và sở hữu Japan Pile trong khi Japan File tiếp tục niêm yết tại thị trường chứng khoán Tokyo. Công ty ATAD được xếp vào danh sách VNR 500 gồm 500 công ty lớn nhất tại Việt Nam.

PVI củng cố vị thế trên thị trường cọc nhồi với 6 nhà máy tại Việt Nam (tính đến ngày 30/6/2020). Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở trong nước, công ty đã mở rộng công suất trong những năm qua và đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ khách hàng. Cụ thể, công ty PVI đã đầu tư vào việc mở rộng nhà máy Phan Vũ Long An và nâng cấp nhà máy Phan Vũ Cần Thơ trong năm 2016 – 2017.

Năm 2017, PVI thành lập công ty mới, Phan Vu Infrastructure (51% cổ phần của PVI và 49% cổ phần của Japan Pile) cho việc cung cấp nguyên liệu xây dựng nhà máy nhờ năng lực và kiến thức trong lĩnh vực bê tông và cọc nhồi.

Liên lạc

(Harry) Bùi Khánh Nguyên
Ngân hàng UOB Việt Nam
Giám đốc cấp cao
Bộ phận Truyền thông và Thương hiệu
Email: Bui.KhanhNguyen@UOBGroup.com
Tel: +84 091 756 1030